

## **BÁO CÁO**

### **Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2022**

Thực hiện Công văn số 2747/STP-TTr ngày 15/11/2022 của Sở Tư pháp về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT**

##### **1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính**

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/01/2022 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố; đã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban và UBND 16 phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử lý VPHC trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 26/05/2022 của UBND thành phố về kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố từ năm 2021 - 06/2022 và Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc thành lập Tổ kiểm tra tình hình quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.

##### **2. Công tác tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính**

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Chi thị số 17/CT-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm, kịp thời ban

hành các văn bản triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là người làm công tác quản lý, người trực tiếp thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính.

## **II. CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH**

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/01/2022 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 26/05/2022 của UBND thành phố về kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố và Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc thành lập Tổ kiểm tra tình hình quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố. Sau đợt kiểm tra UBND thành phố đã gửi về UBND tỉnh và Sở Tư pháp Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 15/8/2022 về kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm từ năm 2021 đến tháng 6/2022.

Qua công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phường, xã quan tâm thực hiện tốt, xác định công tác quản lý nhà nước đối với việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các địa phương, đơn vị; vì vậy công tác phối hợp, kết hợp được nâng lên giữa các cấp, cùng cấp, qua đó đã nâng cao hiệu quả hoạt động trong quản lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tăng cường giám sát, phản biện xã hội tại địa phương. Tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được tăng cường, công tác phối kết hợp thanh tra, kiểm tra, theo dõi, qua đó đã phát hiện những vi phạm và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các tổ chức và cá nhân. Trong quy trình xử lý vi phạm hành chính cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, áp dụng các biểu mẫu các biểu mẫu biên bản, mẫu quyết định ban hành theo quy định. Sau khi ban hành Quyết định được gửi cho Kho bạc Nhà nước theo phân cấp để theo dõi và thu tiền nộp phạt. Trong quá trình thực hiện các Quyết định có theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cá nhân và tổ chức vi phạm chấp hành các quyết định xử phạt (chủ yếu chấp hành phạt tiền). Công tác báo cáo thống kê việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định. Cũng qua công tác kiểm tra đã kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

## **III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH**

### **1. Tình hình vi phạm hành chính**

Trong năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/12/2022) trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân, trong đó tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; đất đai, xây dựng, trật tự xây dựng,

y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Có một số lĩnh vực giám vi phạm so với cùng kỳ nhưng cũng có một số lĩnh vực vi phạm gia tăng. Nguyên nhân do công tác kiểm tra chưa được thường xuyên dẫn đến các tổ chức, cá nhân chưa nắm rõ các quy định của pháp luật dẫn đến sai phạm bị xử lý hành chính.

## **2. Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022)**

Trong năm 2022 trên địa bàn thành phố tổng số vụ việc vi phạm là 397 vụ việc (kèm theo biểu mẫu số 1).

## **3. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:**

Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành trên địa bàn thành phố năm 2022 là: 397 quyết định, trong đó:

- + Số quyết định đã thi hành: 215 quyết định.
- + Số quyết định đang thi hành: 182 quyết định.
- + Tổng số tiền phạt thu được: 1.273.630.000 đồng.
- + Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 trường hợp

## **4. Kết quả áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính**

Trong năm 2022 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là 37 trường hợp (kèm theo biểu mẫu số 2)

## **IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

### **1. Đối với UBND các phường, xã**

Công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng được chú trọng nhưng chưa được duy trì thường xuyên, liên tục và hiệu quả chưa cao. Số trường hợp lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra. Cơ chế phối kết hợp đối với ngành cấp trên, các cơ quan liên quan cấp thành phố, UBND các phường, xã đôi lúc chưa được đồng bộ, kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi chưa được thường xuyên; Việc kiểm tra ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm chưa kịp thời, còn nể nang, ngại va chạm và chưa kiên quyết, triệt để, hiệu quả chưa cao; hầu hết chỉ dừng lại ở khâu xử lý vi phạm hành chính bằng tiền, chưa thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn, buộc khôi phục tình trạng ban đầu cũng như thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định, hầu hết các công trình vi phạm khi phát hiện đã thực hiện xong hoặc sắp hoàn thiện đưa vào sử dụng. Việc lập hồ sơ xử lý vi phạm và tham mưu ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn có những sai sót; công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định chưa đảm bảo (biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan).

- Công tác phân loại, thời hiệu, thời hạn theo quy định còn chưa theo dõi chặt chẽ, nên khi quyết định xử phạt theo thẩm quyền có hiệu lực pháp luật, các cá nhân và tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt nhưng cơ quan tham mưu

chưa đề xuất kịp thời thực hiện bước tiếp theo là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định.

## **2. Đối với các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thành phố**

- Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cá nhân và tổ chức vi phạm chấp hành các quyết định xử phạt có lúc chưa kiên quyết, chưa thường xuyên, sâu sát; dẫn đến không tự giác chấp hành thực hiện quyết định nhất là khắc phục hiện trạng ban đầu trong lĩnh vực đất đai, xây dựng dẫn đến các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa nghiêm túc thực hiện. Việc xử lý vi phạm hành chính chưa kiên quyết, chưa được thực hiện triệt để; việc tổ chức triển khai thực hiện các quyết định và chấp hành quyết định xử phạt hành chính còn thấp, trong lĩnh vực đất đai, xây dựng chủ yếu phạt tiền là chính còn việc thực hiện các biện pháp khắc phục hiện trạng ban đầu (biện pháp cưỡng chế) còn ít.

- Khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền có hiệu lực pháp luật, các cá nhân và tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt như biện pháp khắc phục hậu quả như tháo dỡ trả lại hiện trạng như ban đầu. Cơ quan tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhưng chưa nghiêm túc tiến hành thực hiện.

## **V. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

1. Đối với người đứng đầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức tham mưu phải nghiêm túc thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trong xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng không để tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

2. Thực hiện đúng, nghiêm túc việc áp dụng các biểu mẫu về biên bản, mẫu quyết định theo phụ lục Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức hiệu quả; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính; phát huy tinh thần tự nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để áp dụng thực hiện.

4. Tiếp tục thực hiện kịp thời, nghiêm túc hiệu quả Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về Xử lý VPHC trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi phát hiện xử lý ngăn chặn kịp thời ngay các hành vi vi phạm mới phát sinh; việc xử lý vi phạm hành chính phải kiên quyết, triệt để, dứt điểm theo thời hiệu, thời hạn luật định mà trọng tâm là biện pháp khắc phục hiện trạng ban đầu.

5. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và công văn số 1486/UBND-TP ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về

việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận.

6. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND thành phố về triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

7. Đối với các vụ việc đã ban hành quyết định yêu cầu UBND các phường, xã và Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố cần tăng cường trong việc giám sát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cá nhân và tổ chức vi phạm chấp hành các quyết định xử phạt, nhằm giảm bớt việc không tự giác chấp hành thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo kết quả thi hành kịp thời về Chủ tịch UBND thành phố đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc biện pháp khắc phục hậu quả, tiến hành các biện pháp để tổ chức cưỡng chế biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch; các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban có liên quan;
- UBND 16 phường, xã;
- Lưu: VT-VP.

**CHỦ TỊCH**



*Thyphu*  
**Nguyễn Thành Phú**

**BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH**  
(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-UBND ngày tháng 12 năm 2022)

STT	Cơ quan/ đơn vị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Tổng số vụ vi phạm			Tổng số đối tượng bị xử phạt						Tổng số quyết định bị xử phạt vi phạm hành chính	Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính					
		Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính	Số vụ truy cứu trách nhiệm hình sự	Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên	Tổ chức	Cá nhân				Đối tượng khác bị xử phạt như cá nhân (hộ gia đình, cộng đồng dân cư...)		Số quyết định đã thi hành	Số quyết định hoãn miễn giảm	Số quyết định cưỡng chế thi hành	Số quyết định bị khiếu nại khởi kiện	Tổng số tiền phạt thu được	Tổng số tiền thu được, từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu
						Nam	Nữ	Dưới 18 tuổi	Từ đủ 18 tuổi trở lên								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	UBND tỉnh																
2	UBND thành phố	205	0	0	3	3	149		50		205	102	0	118		1.111.530.000	
3	UBND 16 phường, xã	192	0	06	0	06	98		88		192	113				162.100.000	2.440.0000
<b>Tổng cộng</b>		<b>397</b>	<b>0</b>	<b>06</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>247</b>		<b>138</b>		<b>397</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>118</b>		<b>1.273.630.000</b>	

**BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH**  
(Kèm theo Báo cáo số: ...../BC-UBND ngày tháng 12 năm 2022)

STT	Biện pháp xử lý hành chính	Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị		Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính		Tổng số đối tượng là người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình		Tình hình tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính				
								Tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được tạm đình chỉ chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được giảm thời hạn chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được hoãn chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được miễn chấp hành thời gian còn lại
		Nam	Nữ	Nam	Nữ	Nam	Nữ	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Giáo dục tại xã, phường, thị trấn	20	03	20	03			23				
2	Đưa vào trường giáo dưỡng											
3	Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc	03		03				03				
4	Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc	11		11		11		11				